

คุยกับ ชั้นนี้ สุวรรณเมธานนท์ กับเรื่องใหม่ๆ ที่เข้ามา มีส่วนสำคัญในชีวิต



ปฏิเสธไม่ได้ถ้าจะยกให้หนุ่มที่มีบุคลิกมากที่สุดในตอนนี้ สุวรรณเมธานนท์ วันนี้ได้มีโอกาสพูดคุยกับเขาในหลายๆ มุม โดยเฉพาะเรื่องของโลกโซเชียลที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิต อีกทั้งล่าสุดเขายังมีแอปพลิเคชันส่วนตัว Sunny Suwanmethanont Official App ซึ่งได้ร่วมกับ เอสเคปเอ็กซ์ (Escape X) แอปพลิเคชันส่วนตัวดั่งระดับโลกที่จะทำให้แฟนๆ ชั้นนี้สามารถเข้าถึงพระเอกมาดกวนคนดังได้มากยิ่งขึ้น

ทำไมถึงตัดสินใจมีแอปพลิเคชันส่วนตัวนี้ขึ้นมา

ผมมองว่ายิ่งโตเรายิ่งควรเปิดโลกให้กว้างมากขึ้น ลองรับสิ่งใหม่ๆ แต่ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานที่เราเป็นคนดีมีกาลเทศะ มีคุณธรรม การมีแอปพลิเคชันส่วนตัว มันเป็นเรื่องที่แปลกใหม่ดีสำหรับผมครับ และยังเป็นการเพิ่มช่องทางระหว่างผมกับแฟนคลับให้ได้ติดต่อและได้ติดตามผมมากขึ้น เพราะคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาในแอปฯนี้ ก็จะเป็นกลุ่มแฟนคลับของผมจริงๆ สิ่งสำคัญสำหรับผมในแอปฯนี้ คือการมีมารยาทมีกาลเทศะ เวลาผมจะคอมเมนต์ใคร ผมจะคิดก่อนทุกครั้งว่าคนอ่านเค้าจะรู้สึกอย่างไร เพราะในแอปฯ นี้เป็นคนที่รักและชื่นชอบเรา

คุณเป็นดาราชายสองคนแรกในไทยเลยที่เปิดแอปพลิเคชันรู้สึกอย่างไรบ้าง

ผมรู้สึกเป็นเกียรติ และตื่นเต้นมากที่ได้มีแอปเป็นของตัวเอง มันเป็นเรื่องที่แปลกใหม่สำหรับตัวผมเอง มันคล้ายๆ การเล่นเกมที่ผมต้องฝึกต้องแข่งขัน แข่งกับการได้รู้จักและใกล้ชิดแฟนคลับมากขึ้นครับ

การมีแอปพลิเคชันนี้ช่วยตอบโจทย์ชั้นนี้ได้ขนาดไหน

ผมว่ามันสามารถทำให้ผมเข้าถึงแฟนคลับได้มากยิ่งขึ้น และตัวแฟนคลับเองก็สามารถใกล้ชิด เข้าถึงผมได้มากขึ้นเช่นกันครับ

ไลฟ์สไตล์ปกติของชั้นนี้เป็นอย่างไร

ตั้งใจเป็นคนดีมีคุณธรรม ส่วนไลฟ์สไตล์การเที่ยว ผมชอบไปในที่ที่เราไม่เคยไป เพราะจะได้เห็นอะไรที่แปลกใหม่ อยู่เสมอ และยังได้แชร์เรื่องราวใหม่ๆ ในแอปพลิเคชันส่วนตัวให้กับแฟนๆ ด้วยครับ

ด้วยความที่เป็นคนที่มีชื่อเสียง มีเทคนิคในการดูแลตัวเองอย่างไร

เป็นคนดี ตั้งใจเป็นคนดีของสังคม มีวินัยในอาชีพครับ

ออกกำลังกายฟิตหุ่นบ้างไหม และชอบกีฬาอะไร

ตั้งแต่เล่นหนัง “มิสเตอร์เฮิร์ท” ก็ออกกำลังกายมาตลอดเลยครับ เมื่อก่อนชอบเตะฟุตบอล แต่ตอนนี้ก็จะเข้าฟิตเนสมากกว่า ส่วนบาสตอนนี้ไม่ค่อยได้เล่นเพราะโอดไม่ขึ้น (หัวเราะ)

กว่า10 ปี ในการทำงานมา ความสุขในการทำงานของชั้นนี้คืออะไร

คือการได้เจอความฝันของเรา นั่นคือการแสดง เพราะที่ผ่านมามีไม่เคยรู้ว่าตัวเองอยากทำอะไรอยากเป็นอะไร จนมารู้จักกับคำว่าการแสดง และนี่เป็นสิ่งที่ผมสามารถทำได้ทั้งชีวิต รู้สึกตื่นเต้นที่ได้ตื่นขึ้นมาทำมัน ตื่นมากก็คิดถึงแต่การแสดงทันที

บทบาทที่ชั้นนี้อยากเล่น

ผมไม่รู้สึกรู้สึกว่าต้องพิสูจน์ฝีมือกับบทบาทไหนๆ ผมรู้สึกแค่ต้องตั้งใจทำงาน เพราะผมเห็นความตั้งใจในสิ่งที่คนเขียนบทเค้าเขียนมาให้เราเล่นอยู่แล้วครับ

มีอะไรบ้างที่คนไม่รู้เกี่ยวกับชั้นนี้

บอกเค้าก็รู้สิ (หัวเราะ) อย่างเช่นเรื่องของมือสองครับ ผมชอบของมือสอง ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า จริงๆ ของมือสองมันไม่ได้แย่อะไรไปนะครับ ของบางอย่างมันต้องคุ้มค่างับเงินที่เราต้องจ่ายไปครับ

สเปคสาวที่ชอบ

ผมไม่มีสเปคเลยครับ ถ้าเจอแล้วชอบ ผมก็ชอบเลยครับ

สุดท้ายฝากให้ทุกคนติดตามแอปพลิเคชันส่วนตัวของชั้นนี้หน่อย

เป็นแอปพลิเคชันที่ทำขึ้นมาเพื่อแฟนๆ ของผมโดยเฉพาะ สามารถทำให้พวกเราจะได้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญแอปพลิเคชันส่วนตัวผมก็ยังมีให้เล่นเกมชิงรางวัลด้วย และของที่นำมาแจกก็เป็นของผมเอง อยากฝากให้แฟนๆ ที่ชื่นชอบผม อยากรู้อยากติดตามความเคลื่อนไหวของผม รีบโหลดแอปฯ กันเลยนะครับ เพียงพิมพ์ Sunny

Suwanmethanont Official App ผ่านทาง App Store และ Android ได้เลย